



สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5

Institute of Vocational Education : Central Region 5

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Tel.0 3471 1811 Fax : 0 3471 1811 ต่อ 106 www.vei5.ac.th

สาร สอก.5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตร



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5



เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม สถาบันฯ กำหนดจัดการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องเฟื่องฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ โดยมีรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์



นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ว่าด้วยการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ.... และร่างคำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร



โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ได้ดำเนินโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทวิภาศิร่วมกับสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการทวิภาศิร่วมกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดการทวิภาศิร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยเอกจิตรี ศิธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย เป็นประธาน และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จำนวน ๒๒ แห่ง

โครงการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ได้จัดโครงการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔ (ระยะที่ ๑) ในการเตรียมความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน



สอก.5 บอกต่อ...

ราชาผลไม้ ทุเรียน กินอย่างไรให้มีประโยชน์



สอก.5 07-0761

